

BÁO CÁO

kết quả hoạt động tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2024 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả hoạt động trọng tâm tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2024

1- Công tác phối hợp triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kết luận số 713-KL/TU ngày 15/07/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh tại Hội nghị lần 17; Chương trình số 78-CTr/TU ngày 03/07/2024 về Chương trình công tác tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 1300-CV/TU ngày 01/07/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Công văn số 1316-CV/TU ngày 08/07/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc việc tổ chức hội nghị học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng; Công văn số 1321-CV/TU ngày 15/07/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, thực hiện quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; Công văn số 1325-CV/TU ngày 22/07/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Công văn số 4784-CV/VPTU ngày 22/07/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy thi hành Quyết định số 179-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Hướng dẫn số 113-HD/BTGTU ngày 02/07/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Công văn số 1274-CV/TU ngày 21/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về triển khai, thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới;... và một số văn bản khác có liên quan.

2- Công tác lãnh đạo, kiểm tra của Đảng đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2.1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh đã lãnh đạo Thường trực Hội

đồng nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a) Chuẩn bị tổ chức Phiên chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân về “Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến cuối năm 2023”

Để công tác tổ chức Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đạt mục đích, yêu cầu, Đảng đoàn HĐND Tỉnh đã lãnh đạo Thường trực HĐND Tỉnh tập trung chỉ đạo các Ban của HĐND Tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh theo dõi, rà soát kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến cuối năm 2023 để tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND Tỉnh về tính cần thiết, phương thức, nội dung của phiên chất vấn. Ngoài ra, để có thêm cơ sở vững chắc cho nội dung chất vấn, Thường trực HĐND Tỉnh còn đề nghị các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh phân công thành viên Tổ chuẩn bị nội dung để tham gia chất vấn.

b) Công tác khảo sát, giám sát chuyên đề và công tác khác

Lãnh đạo ban hành Kế hoạch khảo sát, giám sát về: “Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020-2024”; Kế hoạch giám sát về: “Kết quả thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn Tỉnh”.

Tổ chức khảo sát, giám sát về: “Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020-2024”.

Tổ chức giám sát hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự của Viện KSND Tỉnh về thi hành án phạt tù và thi hành án hình sự tại cộng đồng tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tam Nông.

Lãnh đạo ban hành các nghị quyết đã được HĐND Tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ tám theo quy định và Thông báo kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X.

Xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND Tỉnh trình¹. Ban hành văn bản đề nghị UBND Tỉnh rà soát xây dựng và trình dự thảo Nghị quyết tại

¹(1) Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của cơ quan cấp tỉnh để bổ sung cho Hội Khuyến học Tỉnh. (2) Công văn số 376/UBND-KT ngày 12/6/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách cấp Tỉnh năm 2024 để hỗ trợ Đoàn Luật sư Tỉnh tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029. (3) Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 30/5/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2024-2025. (4) Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 05/6/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện thực hiện đào tạo nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng. (5) Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của cơ quan cấp tỉnh để bổ sung cho ngân sách cấp thành phố. (6) Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 08/7/2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

kỳ họp đột xuất hoặc kỳ họp thường lệ lần thứ chín để kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương; bãi bỏ nghị quyết đã ban hành hết năm hoặc giai đoạn thực hiện; sửa đổi, bổ sung, thay thế nghị quyết đã ban hành cho phù hợp với các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế do Trung ương quy định; thực hiện đúng Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND Tỉnh.

Lãnh đạo Thường trực HĐND Tỉnh giao nhiệm vụ cho các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh giám sát kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám, HĐND Tỉnh khóa X.

Công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tập hợp phản ánh tâm tư nguyện vọng, ý kiến của nhân dân được tích cực triển khai; nâng cao chất lượng phản ánh các kiến nghị của cử tri và nhân dân. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong thời gian qua được đảm bảo, ổn định tình hình.

2.2- Lãnh đạo công tác kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong hoạt động của cơ quan.

Lãnh đạo thực hiện các quy trình, thủ tục bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh theo quy định.

Đảng đoàn HĐND Tỉnh ban hành ***các Tờ trình***: (1) Về việc trình dự thảo Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 (Sửa đổi, bổ sung năm 2024); (2) Về việc bổ nhiệm nhân sự Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh. Ban hành ***các báo cáo*** như: (1) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW; (2) Báo cáo định kỳ thực hiện Kế hoạch số 255-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (3) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; (4) Báo cáo kết quả thực hiện quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh; (5) Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; (6) Báo cáo định kỳ tháng 7/2024 thực hiện Kế hoạch số 255-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (7) Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua giám sát thường xuyên Quý I năm 2024.

Tiếp tục lãnh đạo công tác phối hợp tuyên truyền Nghị quyết HĐND Tỉnh: đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa vào định hướng thông tin tuyên truyền đến các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở một số Nghị quyết có liên quan đến cơ chế, chính sách, tác động lớn đến cử tri và Nhân dân vừa được Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X ban hành tại kỳ họp thứ tám. Đồng thời, bố trí thời gian để Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh thông tin một số Nghị quyết quan trọng tại Hội nghị Báo cáo viên cấp Tỉnh kỳ tới.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

Phối hợp lãnh đạo để Đảng ủy tổ chức sinh hoạt định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại cơ quan theo Chương trình, Kế hoạch đề ra.

3- Đánh giá chung

Trong tháng 7 năm 2024, Đảng đoàn HĐND Tỉnh đã lãnh đạo Thường trực HĐND Tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động, các thành viên Đảng đoàn phát huy tốt tính chủ động, trách nhiệm trong công tác. Trọng tâm là lãnh đạo phối hợp công tác tuyên truyền các nghị quyết ban hành tại kỳ họp tám, HĐND Tỉnh. Lãnh đạo công tác rà soát các nội dung chuẩn bị phiên chất vấn giữa 02 kỳ họp HĐND Tỉnh. Bên cạnh, để kịp thời theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám, HĐND Tỉnh khóa X, Thường trực HĐND Tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh giám sát kết quả thực hiện lời hứa của Ủy ban nhân dân Tỉnh đối với một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện, thành phố nơi đại biểu ứng cử, đây là sự đổi mới quan trọng của Thường trực HĐND Tỉnh đối với công tác giám sát của các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh.

Tuy nhiên trong tháng vẫn còn nội dung phát động phong trào thi đua thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra².

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2024

Trong tháng 8 năm 2024, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong như sau:

1. Lãnh đạo cụ thể hóa thực hiện Chương trình hành động số 80-CTr/TU ngày 31/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

2. Tiếp tục lãnh đạo công tác phối hợp tuyên truyền các nghị quyết đã được HĐND Tỉnh thông qua, đặc biệt là các nghị quyết có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

3. Tiếp tục lãnh đạo rà soát chuẩn bị nội dung tổ chức phiên chất vấn giữa 02 kỳ họp HĐND Tỉnh về: *“Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của Thường*

² Việc ban hành và triển khai Kế hoạch Phát động phong trào thi đua của “Đại biểu nhân dân Đất Sen hồng” chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1964 - 06/01/2026).

trực và các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cuối năm 2023”.

4. Lãnh đạo theo dõi công tác chuẩn bị kỳ họp đột xuất lần thứ chín, HĐND Tỉnh.

5. Lãnh đạo công tác giám sát chuyên đề:

- Ban hành kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề về: “*Công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội; giao biên chế, khoán kinh phí hoạt động và cơ chế giao việc, ủy thác thực hiện nhiệm vụ đối với một số tổ chức hội*”. Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND Tỉnh về: “*Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp*”.

- Tiếp tục giám sát và Báo cáo kết quả giám sát về: “*Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020-2024*”.

- Tổ chức khảo sát, giám sát về: “*Kết quả thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn Tỉnh*”. Tiếp tục khảo sát thực tế một số hoạt động chuyên môn của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự năm 2024.

- Tổ chức khảo sát nắm thông tin về công tác khai thác khoáng sản (cát) trên địa bàn Tỉnh theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh.

6. Lãnh đạo triển khai thực hiện các nội dung³ trình xin chủ trương khi có kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7. Lãnh đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác của Thường trực HĐND Tỉnh trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2024 (Đoàn 2).

8. Phối hợp lãnh đạo để kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy và thành viên Đảng đoàn sau khi được bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.

9. Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng năm 2024.

10. Tiếp tục rà soát nội dung phối hợp công tác với các cơ quan có liên quan.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy,
- Thành viên Đảng đoàn HĐND,
- Lưu VT, Đảng đoàn^(Hiện).

**T/M ĐẢNG ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thị Kim Tuyền

³ Một số nội dung quan trọng qua công tác giám sát của Hội đồng nhân dân Tỉnh từ đầu năm đến nay; triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua của “Đại biểu nhân dân Đất Sen hồng” chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026).